

**ปฏิทินกำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖**

วัน/เวลา	ขั้นตอนดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ภายใน ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	- สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมิน (ทั้งประเภทนักเรียน แลสถานศึกษา)	เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา - ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อวางแผนการประเมิน และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน - คณะกรรมการประเมิน ออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ตามกำหนดเวลาที่เขตพื้นที่การศึกษา กำหนด - สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินไปยังศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด	เขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖	- แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด - ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด เพื่อวางแผนการประเมิน และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน - คณะกรรมการประเมิน ระดับจังหวัด ออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ตามกำหนดเวลา - สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินไปยังศูนย์ประสานงานระดับกลุ่มจังหวัด	ศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด
ภายใน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	- เสนอรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการในระดับกลุ่มจังหวัดให้ สพฐ. ออกคำสั่งแต่งตั้งฯ	ศูนย์ประสานฯ ระดับกลุ่มจังหวัด
๑๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	- เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด ทั้ง ๑๓ กลุ่มจังหวัด ให้เลขาธิการ กพฐ. ลงนามแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการของแต่ละศูนย์ประสานฯ	สทศ.สปฐ.
๒๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	- ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในระดับกลุ่มจังหวัด ให้ศูนย์ประสานฯ ระดับกลุ่มจังหวัด ๑๓ กลุ่มจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องทราบ - เสนอ สพฐ. ขออนุมัติให้ ผชช. /นักวิชาการ สพฐ. ไปปฏิบัติราชการ ณ กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	สทศ.สปฐ.

**ปฏิทินกำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ต่อ)**

วัน/เวลา	ขั้นตอนดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานคัดเลือก/พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด (ประชุมคณะกรรมการอำนวยการในระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑) - ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับกลุ่มจังหวัดและกำหนดวันออกประเมิน (ตามคำสั่งชุดที่ประธานคณะกรรมการอำนวยการในระดับกลุ่มจังหวัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) 	ศูนย์ประสานฯ ระดับกลุ่มจังหวัด
ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประเมินนักเรียน/สถานศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด - ประชุมเพื่อพิจารณากันกรองผลการประเมินฯ ระดับกลุ่มจังหวัด (ประชุมคณะอำนวยการในระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒) - ส่งรายงานผลการประเมินฯ นักเรียนและสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมส่งเอกสารการประเมินฯ ให้ สทศ.สพฐ. 	ศูนย์ประสานฯ ระดับกลุ่มจังหวัด
๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบข้อมูล/เอกสาร การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัดจำนวน ๑๓ กลุ่มจังหวัด พร้อมจัดเตรียมเอกสารการประชุมสรุปผลการประเมินฯ ในระดับกลุ่มจังหวัด 	สทศ.สพฐ.
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาผลและส่งผลการคัดเลือกให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติและประกาศผลการคัดเลือกต่อไป 	สทศ.สพฐ.